

**ประเด็นการมอบแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ**

.....

ประเด็น	รายละเอียด
๑. เกริ่นนำ	ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นขุนศึกของรัฐบาล เป็นศูนย์รวมการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค และเป็นความคาดหวังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
๒. การกระตุ้นเศรษฐกิจ	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ</p> <p>๑. สร้างการค้าขายหรือตลาดในพื้นที่ ขยาย/เชื่อมโยงไปสู่การค้าขายชายแดน และระดับอาเซียน โดยเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>๒. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เน้นการแข่งขันและพัฒนาในรูปแบบ Cluster พร้อมทั้งการให้สิทธิประโยชน์</p> <p>๓. ผลักดันให้เกิด Social Business มีการซื้อขายและนำกำไรสู่สังคม/ภายในกลุ่มของตนเอง</p> <p>๔. กำกับดูแล/เร่งดำเนินการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท)</p>
๓. สถานการณ์น้ำ	<p>แนวโน้มสถานการณ์น้ำ/ผลกระทบ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำและไม่เพียงพอต่อการทำอาชีพเกษตรของประชาชน โดยเฉพาะลุ่มน้ำภาคกลาง และพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ</p> <p>๑. บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยสำรวจข้อมูลปริมาณน้ำที่มีอยู่ พื้นที่เพาะปลูก ทั้งนาข้าว/พืชสวน/พืชไร่ ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ ปริมาณที่ต้องกักเก็บไว้ให้เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร พร้อมทั้งสร้าง/พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอ</p> <p>๒. ชี้แจงทำความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ ให้กับประชาชน</p> <p>๓. หากมีมาตรการไม่ให้เกษตรกรชวานาปลูกข้าว/ชะลอการเพาะปลูกข้าว จังหวัดต้องมีมาตรการในการสร้างงาน/จ้างงานเพื่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกร หรือนำการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนในลักษณะ Zoning ภาคเกษตร</p>
๔. การเตรียมประเด็นในการมอบนโยบาย/ข้อราชการและขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด	<p>ประเด็นในการมอบนโยบาย/ข้อราชการและขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๑. การบูรณาการแผนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. การกำกับดูแลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

ประเด็น	รายละเอียด
	<p>๓. การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๔. การแก้ปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศจากการทำเกษตรที่สูงและที่ราบ ลดการเผาตอซัง</p> <p>๕. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ/กิจกรรมต้องมาจากความต้องการของประชาชน - การเพิ่มแนวทางและความรู้ให้ประชาชน มองเห็นประโยชน์ยั่งยืน - สร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้และผลิตภาพ (Productivity) - การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสร้างตลาดภูมิภาค ตลาดชายแดน การทำการตลาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ของประชาชน/ประเทศ <p>๖. การจัดทำข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ - การป้องกันภัยแล้งปีหน้า <p>๗. การแก้ปัญหาขยะทั้งระบบ แนวทาง/คู่มือ/วิธีการ และแนวทางการบริหารจัดการขยะเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงครอบคลุมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน</p> <p>๘. การจัดหาที่ดินทำกินให้แก่คนยากไร้</p> <p>๙. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ดีขึ้น การสร้างตลาด/การสร้างแบรนด์</p> <p>๑๐. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ</p> <p>๑๑. การเฝ้าระวัง/เตือนภัยสึนามิ และแผ่นดินไหว</p> <p>๑๒. มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑๓. ฐานข้อมูลการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๑๔. การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p> <p>๑๕. ผังเมืองรวมจังหวัด</p> <p>๑๖. การบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๗. การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม และ พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑๘. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ OSS ด้านการลงทุน</p>

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ๑๕.๔๐ น.